



ที่ สส ๗๑๑๐๑/๑๑๓๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
๔๔๔ หมู่ ๔ ถนนสมุทรสงคราม – ปากท่อ  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
เรียน สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

สิ่งที่ส่งมาด้วย วาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ครบกำหนดตามวาระ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางว่าด้วยคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด เพื่อให้สมาชิกที่มาประชุมเลือกกันเอง เป็นคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และเสนอให้ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เขตพื้นที่แต่งตั้งรวมกรรมการทั้งหมดไม่เกินสิบห้าคน ในจำนวนนี้ให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหนรัญญิก และเลขานุการ มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยตำแหน่งประธานกรรมการ และเลขานุการ ให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและสมาชิก อปพร. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางขันแตก จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมดำเนินการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบางขันแตก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ พัฒนาการพนิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

สำนักปลัด

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ - ๓๔๗๖ - ๕๗๕๘

saraban@bangkhunteak.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุม

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
คัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๓.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ อปพร. ของ อบต.บางขันแตก

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)







การประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก

